



CSR ส่งท้ายก่อนสู่ กยท. เตรียมมอบทุน ป.ตรี ทายาทชาวยาง 220,000 บาท
“สกย. สานฝันคนพันธุ์เกษตรกร” ติดต่อสมัครที่ สกย.ทุกแห่ง! ก่อน 30 มิ.ย.58 นี้

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 11:03:11 น.

กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า สกย. ได้จัดโครงการ “สกย. สานฝันคนพันธุ์เกษตรกร” เพื่อมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนละ 22,000 บาท รวม 10 ทุน ให้กับบุตรของเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เป็นเจ้าของสวนยางขนาดเล็กที่อยู่ในความดูแลของ สกย. และครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่า 180,000 บาท/ปี สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สกย.ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.rubber.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และส่งใบสมัคร ได้ที่ สกย.ทุกแห่ง ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ทั้งนี้ ต้องมีพนักงานสงเคราะห์สวนยาง (พสย.) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ตั้งของสวนยาง เป็นผู้ลงนามรับรองใบสมัครด้วย โดยผู้ที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนนี้ นอกจากจะเป็นบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ผู้สมัครจะต้องอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาของรัฐ ด้านเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 2.5 และต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาใดๆ ในขณะที่สมัครขอรับทุนนี้

สกย.เดินหน้าสวนยางผสมผสาน หนุนเกษตรกรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ลดต้นทุน-เพิ่มรายได้
ข่าวทั่วไป RYT9 -- อังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 06:00:00 น.

นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการไปยัง สกย.จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ให้เร่งส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางปรับเปลี่ยนการทำสวนยาง จากเดิมที่ปลูกยางในลักษณะพืชเชิงเดี่ยวประมาณไร่ละ 60-70 ต้นต่อไร่ มาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ลดจำนวนต้นยางที่ปลูกลงเหลือไม่น้อยกว่า 40 ต้นต่อไร่ แต่ยังสามารถได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราไร่ละ 16,000 บาทต่อปี เป็นเวลา 7 ปีเช่นเดิม แต่ทั้งนี้จะต้องปลูกในระยะที่สม่ำเสมอ เพื่อให้มีพื้นที่ว่างระหว่างต้นยางเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 6-7 เมตร เป็นประมาณ 10 เมตร มากเพียงพอที่จะนำไปใช้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน

สำหรับรูปแบบการเกษตรผสมผสานในสวนยางนั้น จะมี 2 ทางเลือกหลักๆ คือ

1. ปลูกยางร่วมกับพืชชนิดต่างๆ ทั้งนี้เกษตรกรที่ขอรับเงินสงเคราะห์การปลูกยางใหม่ในปี 2558 สามารถปลูกพืชอื่นๆ พร้อมกับการปลูกยางได้ทันที โดยในระยะสั้น 1-2 ปีอาจจะปลูกพืชล้มลุก เช่น ข้าวไร่ พืชผัก กัญชง มะละกอ เป็นต้น ส่วนในระยะยาว เกษตรกรสามารถเลือกพืชยืนต้นอื่นๆ มาปลูกผสมผสานกับสวนยางได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตลาดในพื้นที่นั้นๆ เช่น สะตอ มังคุด ผักเหียง เป็นต้น หรืออาจจะปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้ตะเคียน เป็นต้น ได้เช่นเดียวกัน

2. ปลูกยางร่วมกับการทำปศุสัตว์ หรือ ประมง ซึ่งเกษตรกรอาจจะใช้พื้นที่ว่างระหว่างต้นยางในการทำแปลงหญ้า หรือทำคอกเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น วัว แกะ แพะ หรือทำบ่อพลาสติก เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เป็นต้น หญ้าที่ปลูกสามารถนำมาใช้เป็นอาหารของปศุสัตว์ที่เลี้ยง หรือ อาจจะขายก็ได้เช่นกัน เป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับสวนยางที่ปลูกแล้ว แต่ไม่เกิน 7 ปี หากเกษตรกรต้องการทำสวนยางแบบเกษตรผสมผสาน สามารถที่จะโค่นต้นยางเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างต้น ให้เพียงพอที่จะปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ แต่จะต้องเหลือต้นยางไม่น้อยกว่าไร่ละ 40 ต้น โดยที่จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับเงินสงเคราะห์ ส่วนสวนยางที่อายุมากกว่า 7 ปี ซึ่งเลยระยะเวลาของการได้รับเงินสงเคราะห์แล้วนั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเกษตรกรเองว่า ต้องการโค่นยางเพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสานหรือไม่ โดยสามารถยื่นเรื่องขอกู้เงินทุนดอกเบี้ยต่ำในอัตรารายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อลงทุนประกอบอาชีพเสริมตามความเหมาะสมได้ที่ สกย. ทั่วประเทศ

ฤกษ์ดี สกย.จ.ระยอง เปิด สกย. ระดับอำเภอ 2 แห่ง พร้อมบริการเกษตรกรในพื้นที่อย่างทั่วถึง

กรุงเทพฯ--22 มิ.ย.--สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง



เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ได้ขยายสาขาและเปิดให้บริการแก่เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างเป็นทางการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองระยอง (สกย.อ.เมืองระยอง) และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอแกลง (สกย.อ.แกลง) โดยมี นายประสิทธิ์ หมีดเสี้ยน รักษาการผู้อำนวยการ สกย. เป็นประธาน พร้อมทั้งมีพนักงาน ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี

นายประสิทธิ์ หมีดเสี้ยน รักษาการผู้อำนวยการ สกย. กล่าวว่าระยอง เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดเป็นหนึ่งหนึ่งของภาคตะวันออก นับว่าเป็นพื้นที่ปลูกยางเดิมที่มีศักยภาพอย่างยิ่งของประเทศ โดย สกย.และหน่วยงานระดับจังหวัด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพการทำสวนยาง ซึ่งได้มีการกำหนดให้ยางพาราเป็นพืชยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัด จะเห็นได้จากการมีโรงงานรองรับเป็นจำนวนมาก รวมถึงการแปรรูปยางราชันคืนที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกย. ในการจัดตั้งโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ สกย. ยังมีบทบาทหน้าที่ให้การสงเคราะห์ปลูกแทน การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ และให้คำแนะนำด้านวิชาการ ปัจจุบัน สกย.จ.ระยอง มีเกษตรกรในความรับผิดชอบจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การบริการครอบคลุมการดูแลสวนยางพารา และเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเล็งเห็นความสำคัญในการขยายการให้บริการแก่เกษตรกร โดยได้อนุมัติจัดตั้ง สกย. ในระดับอำเภอในปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สกย.อ.เมืองระยอง และ สกย.อ.แกลง ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับความสะดวกในการติดต่อ หรือขอคำแนะนำได้สะดวกยิ่งขึ้น

-2-




นายชิน เกื้อนม่วง หัวหน้าสำนักงาน สกย.อ.เมืองระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง มีภารกิจในการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ปัจจุบัน สกย.จ.ระยอง มีเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนยาง ซึ่งอยู่ในความดูแลประมาณ 5,000 ราย และมีสวนยางรับผิดชอบประมาณ 300,000 ไร่ ดังนั้น การจัดตั้ง สกย.อ.เมืองระยอง ออกมารับผิดชอบการให้บริการส่งเสริมการสงเคราะห์โดยมีภารกิจในการดูแลและส่งเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรครอบคลุม 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอบ้านฉาง

ด้านนายสุชิน ชูเชิด หัวหน้าสำนักงาน สกย.อ.แกลง กล่าวว่า ระยอง เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง ดังนั้น การขยายพื้นที่ให้บริการแก่เจ้าของสวนยางเพื่อให้สามารถเข้าถึง และอำนวยความสะดวกแก่ชาวสวนยางทุกๆ รายให้มากที่สุด ซึ่งการเปิด สกย.อ.แกลง ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะสามารถรองรับการให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างเต็มที่



ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสี่แสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวขึ้นและลดลง

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 22 มิถุนายน 2558

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสี่แสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวขึ้นและลดลง

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2558 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 56.11 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 54.89 บาท / ราคาขยงท้องถื่น กิโลกรัมละ 53.80 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 57.29 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 57.10 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 56.89 บาท / อยางฟอง กิโลกรัมละ 56.89 บาท / ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 49.81 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช รวม 407,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขยงประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางความชื้น ปรับตัวลดลง 20 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวลดลง 54 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นดิบท้องถื่น ปรับตัวลดลง 20 สตางค์ ต่อ ก.ก. / น้ำยางสด ราคา ก.ก. ละ 54.25 บาท ปรับตัวลดลง 75 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ราคาขยงตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 60.02 บาท ต่อ ก.ก. ราคาเสนอขายอยู่ที่ 61.26 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 73.44 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 16 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 58.81 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 30 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : วสันต์พรพรชัย จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



23 มิถุนายน 2558 หน้า 13

สกกย.เดินหน้าสวนยางผสมผสาน ทฤษฎีเกษตรกรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ลดต้นทุน-เพิ่มรายได้

นายประสิทธิ์ หมืดเส็น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกกย.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการไปยัง สกกย.จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ให้เร่งส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางปรับเปลี่ยนการทำสวนยาง จากเดิมที่ปลูกยางในลักษณะพืชเชิงเดี่ยวประมาณไร่ละ 60-70 ต้นต่อไร่ มาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ลดจำนวนต้นยางที่ปลูกลงเหลือไม่น้อยกว่า 40 ต้นต่อไร่ แต่ยังคงได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราไร่ละ 16,000 บาทต่อปีเป็นเวลา 7 ปีเช่นเดิม แต่ทั้งนี้จะต้องปลูกในระยะที่สม่ำเสมอ เพื่อให้มีพื้นที่ว่างระหว่างต้นยางเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 6-7 เมตร เป็นประมาณ 10 เมตร มากเพียงพอที่จะนำไปใช้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน

สำหรับรูปแบบการเกษตรผสมผสานในสวนยางนั้น จะมี 2 ทางเลือกหลักๆ คือ 1.ปลูกยางร่วมกับพืชชนิดต่างๆ ทั้งนี้เกษตรกรที่ขอรับเงินสงเคราะห์การปลูกยางใหม่ในปี 2558 สามารถปลูกพืชอื่นๆ พร้อมกับการปลูกยางได้ทันที โดยในระยะสั้น 1-2 ปีอาจจะปลูกพืชล้มลุก เช่น ข้าวไร่ พืชผัก

กล้วย มะละกอ เป็นต้น ส่วนในระยะยาวเกษตรกรสามารถเลือกพืชชนิดอื่นๆ มาปลูกผสมผสานกับสวนยางได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตลาดในพื้นที่นั้นๆ เช่น สะตอ มังคุด พริกเหรียง เป็นต้น หรืออาจจะปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้ตะเคียน เป็นต้น ได้เช่นเดียวกัน

2.ปลูกยางร่วมกับการทำปศุสัตว์ หรือ ประมง ซึ่งเกษตรกรอาจจะใช้พื้นที่ว่างระหว่างต้นยางในการทำแปลงหญ้า หรือทำกอกเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น วัว แกะ แพะ หรือทำบ่อปลาสด เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เป็นต้น หญ้าที่ปลูกสามารถนำมาใช้เป็นอาหารของปศุสัตว์ที่เลี้ยง หรือ อาจจะขายก็ได้เช่นกัน เป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับสวนยางที่ปลูกแล้ว แต่ไม่เกิน 7 ปี หากเกษตรกรต้องการทำสวนยางแบบเกษตรผสมผสาน สามารถที่จะโค่นต้นยางเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างต้น ให้เพียงพอที่จะปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ แต่จะต้องเหลือต้นยางไม่น้อยกว่าไร่ละ 40 ต้น โดยที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับเงินสงเคราะห์สวนสวนยางที่อายุมากกว่า 7 ปี ซึ่งเลย

ระยะเวลาของการได้รับเงินสงเคราะห์แล้วนั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเกษตรกรเองว่า ต้องการโค่นยางเพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสานหรือไม่ โดยสามารถยื่นเรื่องขอกู้เงินทุนดอกเบี้ยต่ำในอัตรารายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อลงทุนประกอบอาชีพเสริมตามความเหมาะสมได้ที่ สกกย. ทั่วประเทศ

23 มิถุนายน 2558 หน้า 6

บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ วิเคราะห์แนวโน้มราคายางยังเป็นขาลง ปัจจัยหลักมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอและผลิตโลกยังสูงกว่าความต้องการ ซึ่งประเทศผู้ผลิตจะต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดให้ได้

นายเยี่ยม ดาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท ร่วมทุนยางพารา ระหว่างประเทศ จำกัด (IRCO) กล่าวว่า ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ได้ปรับตัวสูงสุดที่ระดับ 198.55 บาทต่อกก.ในปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากนักลงทุนที่ได้รับการอุดหนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตยางล้อรถยนต์ โดยเฉพาะในประเศจีนตั้งโรงงานผลิต นำเข้าเพื่อผลิตยางล้อรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างมาก

สถาบันการเงินทั่วโลกมีการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอย่างไม่ระมัดระวัง ทำให้มีการกู้ยืมของภาคเอกชนเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวขึ้น และนักลงทุนส่วนหนึ่งนำเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไปลงทุนเก็งกำไรในตลาดเงินตรา ตราสารหนี้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้งยางพาราด้วย ส่งผลตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ซื้อขายล่วงหน้ามีความผันผวนมากสร้างความเดือนร้อนแก่อุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก

ขณะเดียวกันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐ ญี่ปุ่น อินเดียและยุโรปไม่ฟื้นตัวและไม่เสถียรภาพ ขณะที่ผลผลิตด้านการเกษตรทั่วโลก รวมทั้งผลผลิตยางพาราของโลกก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนพื้นที่ปลูกที่มีการปลูกใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างปี พ.ศ.2551-2554

ปริมาณผลผลิตยางพาราของโลก ได้เพิ่มจาก 10.720 ล้านตันในปี พ.ศ.2554 เป็น 11.636 ล้านตัน ในปี พ.ศ.2557 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.7% ต่อปี ในขณะที่ปริมาณการใช้ยางพาราของโลกเพิ่มขึ้นจาก 10.708 ล้านตันในปี พ.ศ.2554 เป็น 11.738 ล้านตัน ในปี พ.ศ.2557 หรือเพิ่มขึ้น 3.5% ต่อปี

อัตราการเพิ่มของผลผลิตมากกว่าความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สต็อกยางพาราของโลกอยู่ในระดับสูงที่ประมาณ 2.177 ล้านตัน ณ สิ้นปี พ.ศ.2557 และแน่นอนว่าผลผลิตยางพาราที่เกินความต้องการในปี พ.ศ. 2558 และปีต่อไป ต้องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

"หากไม่มีการควบคุมการขยายพื้นที่ปลูกใหม่และไม่โค่นสวนยางเก่า อาจจะทำให้ราคายางพารามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงไปอีก แม้ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติฝนแล้ง นำพามาจากอิทธิพลของเอลนีโญ

บริษัทร่วมทุนแนะ 8 มาตรการก๊วยางขาลง



เยี่ยม ดาวโรฤทธิ์

ไม่คุมพื้นที่ปลูกใหม่ ไม่โค่นยางเก่า ส่งผลให้ราคาลงอีก

กิตาม เพราะเป็นช่วงฤดูฝนโดยปกติ ผลผลิตยางพาราจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของทุกปี"

ปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบันเดือนเม.ย. 2558 ซึ่งราคาเฉลี่ยยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ระดับ 63.77 บาทต่อกก. หากรัฐบาลไทยต้องการผลักดันให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น จากราคาที่ตกต่ำอย่างในปัจจุบัน ควรพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(สทย.) ให้ทุนสงเคราะห์โค่นสวนยางเก่าที่หมดอายุให้ผลผลิตต่ำเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปกติน้อย 5-6 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2562
2. กำหนดราคาขั้นต่ำให้คุ้มต้นทุนการผลิต และจ่ายชดเชยส่วนต่างหากราคาซื้อขายสวนยางขายได้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต
3. นำตลาดยางพาราของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ของสทย. และของชาวสวนยางที่กระจายอยู่ทั่วประเทศในปัจจุบันมาสร้างเป็นเครือข่ายเดียวกัน และเชื่อมโยงกับตลาดส่งมอบจริงยางพารา ระดับประเทศที่ต้องจัดตั้งขึ้นในลักษณะของ Computerized Trading Platform (CTP) ที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้

ผู้ซื้อจากต่างประเทศสามารถติดต่อสั่งซื้อและส่งมอบยางพาราจากประเทศไทยได้โดยตรง

4. ร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและเวียดนามจัดตั้งตลาดซื้อขายส่งมอบจริงยางพาราของ

ภูมิภาค (Regional Rubber Market : RRM) และเชื่อมโยงกับ CTP ของประเทศไทยและในระยยาวให้มีการเชิญประเทศผู้ปลูกยางพาราอื่นๆ ในอาเซียนมาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น 5.ประเทศผู้ปลูกยางพาราในอาเซียนจะต้องร่วมมือจัดตั้งสภายางอาเซียน (ASEAN Rubber Council : ARC) เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านยางพาราทุกด้าน

6. ประเทศผู้ปลูกยางพาราในอาเซียนจะต้องร่วมมือจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อบริหารสต็อกยางพาราหมุนเวียน (Fund for Revolving Rubber Stock Management) วัตถุประสงค์เพื่อใช้ซื้อขายยางพาราจากตลาดมาเก็บไว้รักษาคาตลาดต่ำกว่าต้นทุนและขายออกสู่ตลาดถ้าราคาตลาดสูงกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนด

7. ประเทศผู้ปลูกยางพาราในอาเซียนจะต้องร่วมมือกำหนดเป้าหมายปริมาณการผลิตยางพาราร่วมกันอย่างจริงจัง (Supply Management Scheme : SMS) กำหนดโควตาให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ตลาดโลก

8. ประเทศผู้ปลูกยางพาราในอาเซียนจะต้องร่วมมือดำเนินกลยุทธ์มาตรการ วิธีการรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมโลกมีการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์มากขึ้นเพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วย

หากประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตยางพาราอันดับที่ 1 ของโลกสามารถเป็นผู้นำและชักนำประเทศผู้ปลูกยางพาราในภูมิภาคอาเซียนให้ร่วมมือกันวางแผนการผลิต การบริหารสต็อกและการตลาดได้สำเร็จ ชาวสวนจะขายได้ที่คุ้มค่ากับการลงทุน มีความมั่นคงด้านรายได้ในระยะยาว



23 มิถุนายน 2558 หน้า 4

ข่าวทั่วไทย

กรมตรวจสอบสต็อกยาง จ.สงขลา

คณะทำงานตรวจสอบสต็อกยางพารา จังหวัดสงขลา นำโดย พ.อ.ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 42, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา, นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ, อัยการจังหวัดสงขลา, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้แทนอีกหลายฝ่าย เข้าตรวจสอบสต็อกยางฯ ที่โกดังสำนักตลาดกลางยางพาราสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เพื่อความถูกต้อง ก่อนมีการระบายหรือรับซื้อยางฯ ตามคำสั่งหัวหน้าคสช. โดยเบื้องต้น ยังไม่พบความผิดปกติ



23 มิถุนายน 2558 หน้า 2

ลุยตรวจสต็อกยางสงขลา

เข้คียบทั้งบัญชี-จำนวน ก่อนเปิดซื้อ-ปล่อยระบาย

ช่วงเช้าวันที่ 22 มิถุนายน พ.อ.ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ หก.กกร. มทป.42 ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบสต็อกยาง จ.สงขลา พร้อมคณะทำงานได้เข้าตรวจสอบที่สำนักตลาดกลางยางพาราสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเข้าตรวจสอบที่โกดัง D กองที่ 1 ซึ่งจัดเก็บชนิดยาง RSS 3 มาร์คเขียว จำนวน 24,939 ก้อน

พ.อ.ธนาวีร์กล่าวว่า การตรวจสอบโกดังเก็บยางพาราในรูปแบบต่างๆ เป็นไปตามคำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบสต็อกยางในโรงรม และโกดังที่องค์การสวนยาง (อศย.) ดำเนินโครงการแทรกแซงราคาขายในรัฐบาลก่อนหน้านี และโครงการในรัฐบาลนี้ให้แล้วเสร็จ

ก่อนที่จะมีการระบายยาง และการซื้อขายในฤดูกาลผลิต โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยให้มีการตรวจสอบทางบัญชี และตรวจสอบการจัดเก็บ และจำนวนของยางในสต็อกว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งจำนวนยางที่เสียหายใช้การไม่ได้ว่ามีจำนวนเท่าไร

พ.อ.ธนาวีร์กล่าวอีกว่า สำหรับโกดังและโรงรมที่อยู่ในบัญชีของการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ได้แก่ โกดังสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เขต 1, โกดังบริษัทแสวงทางรับเบอร์ จำกัด, โรงรมบริษัทเซาท์อีสต์ รับเบอร์ จำกัด, โกดังสำนักตลาดกลางยางพารา, โกดังนายวันไชยเด่นศรีเสรีกุล, โรงรมบริษัท พีไรท์ รับเบอร์ สาขา รัตภูมิ, โกดังสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง, โรงรม บริษัทเซาท์แลนด์ รับเบอร์ สาขาบางกล้า, โรงรม บริษัทศรีตรังอินดัสตรี, โรงรม บริษัทสะเดา พีเอล รับเบอร์, โรงรมบริษัท ไทยฮ้วยยางพารา, โรงรมบริษัทนิคมรับเบอร์ และ โกดังห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งบูรินทรมหาทรัพย์